



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,153 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,269,478 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 8,705 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,512 ราย รักษาหายสะสม 2,272,811 ราย ยังรักษาอยู่ 21,205 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 542,384,652 (+576,480) ราย เสียชีวิต 6,336,398 (+1,355) ราย รักษาหาย 517,388,277 (+487,475) ราย ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่วนไทยอยู่อันดับ 26 ของโลก

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ,มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผอ. ศบค. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเตรียมแนวปฏิบัติการลดหน้ากาอนามัย ซึ่งต้องฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก เพื่อความรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก คาดว่าประชาชนจะได้แนวปฏิบัติในการประชุม ศบค. วันที่ 17 มิถุนายน

- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็นการหารือว่าด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนั้น โดยเฉพาะในที่โล่ง หาก ศบค.มีคำสั่งออกมาอย่างไรจังหวัดก็พร้อมที่จะประชุมร่วมทุกฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งทันที

- นายประจัญ ปรชัยสกุล ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 พบว่า สถานการณ์ภาพรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการและรักษาด้วยระบบ HI และ OP-Self Isolation ถือว่าควบคุมได้ดีในระดับหนึ่ง ส่วนการติดเชื้อค่าเฉลี่ย พบอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยรุนแรงลดลงมาก ส่งผลให้คงเหลือเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากตามไปด้วย

#### 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ,มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ,มติชน)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม โดยย้ำว่าคนไทยควรฉีดวัคซีนอย่างเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็ม เป็นไปตามความสมัครใจ เพราะข้อมูลเห็นชัดประมาณ 3-4 เดือน หลังรับวัคซีนภูมิคุ้มกันจะลดลงทำให้ความสามารถการป้องกันการติดเชื้อลดลง ดังนั้นหลังฉีดเข็มที่ 3 แล้ว สามารถรับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ทุก 4 เดือน ส่วนในอนาคตจะมีการฉีดปีละครั้งหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้ง ส่วนกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานกับผู้ป่วยหรือคนมีความเสี่ยง เช่น บุคลากรสาธารณสุข ก็แนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 4 เดือน ตามความสมัครใจ แต่หากมีเหตุผลอื่นๆ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ หรือไปตรวจแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นจะไปขอฉีดเพิ่มเติมได้ ส่วนเด็กเล็ก อายุ 5-11 ปี เนื่องจากยังเพิ่งฉีดเพียง 2 เข็ม และยังไม่ครบจึงต้องรออีก 4 เดือน เพื่อดูข้อมูลก่อนว่าต้องฉีดเข็มกระตุ้นหรือไม่

#### 3. นักวอลเลย์บอลหญิงติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า,มติชน,ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า,มติชน,ข่าวสด)

- นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย แถลงข่าวถึงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR พบมีผลเป็นบวกทั้งหมด 9 คน และอยู่ในระหว่างการแยกรักษาตัวออกจากทีม ทำให้ตอนนี้มีนักกีฬาเหลืออยู่ 7 คน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯได้ทำหนังสือถึงสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ขอส่งรายชื่อนักกีฬาเพิ่ม



## โรคฝีดาษวานร

### รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

-ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หน.ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานรในแง่บวกคาดว่า การระบาดจะลดลงเองในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า และอีกมุมในแง่ร้ายสุด ซึ่งดูจากผลคนติดเชื้อที่มักเกิดในร่มผ้าคล้ายซิฟิลิส อาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ไม่ใช่ซิฟิลิสโดยตรง แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะมีวัคซีนและยาต้านไวรัส ทั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคนติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทย หากสงสัยว่ามีโรคระบาดของโรคฝีดาษวานร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

สามารถทำการ PCR สวอบน้ำลาย ส่วนน้ำหรือหนองจากตุ่มแผล ทำการสกัดสารพันธุกรรม จะเป็นด่านแรก เพื่อดูว่าเป็นหรือไม่ แล้วค่อยดูสายพันธุ์ว่าเป็นแบบไหน

-ดร.พิไลลักษณ์ อัครไพฑูริย์ โสภาคะ หน.ศูนย์ใช้วัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ด้วยแผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความพร้อม และการตอบโต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สามารถตรวจเชื้อได้ในทันที โดยในปัจจุบันสามารถใช้วิธี RT-PCR และการถอดรหัสสารพันธุกรรม คือการตรวจวินิจฉัยเชื้อ ซึ่งจะสามารถแยกผู้ป่วยออกจากสังคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดได้ ทั้งนี้ คกก. พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จัดให้เป็นโรครมีความรุนแรงระดับ 3 จะมีการพิจารณาระดับความรุนแรงของโรคมีตายลิ่งเพื่อการจัดลำดับอีกครั้ง



## กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ,ผู้จัดการ,แนวหน้า , เดลินิวส์, ไทยโพสต์ , ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน ,แนวหน้าไทยรัฐ , ไทยโพสต์ เดลินิวส์ , มติชน ,กรุงเทพธุรกิจ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและรมว.กลาโหม กล่าวระหว่างติดตามความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร เรื่องปัญหาการใช้กัญชาที่เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ทุกอย่างต้องผ่านการวิจัยและพัฒนาผ่านมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามขั้นตอน โดยทุกคนต้องใช้กัญชาด้วยความระมัดระวัง บางรายอาจมีอาการแพ้หรือผลข้างเคียง ดังนั้นต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ได้เน้นย้ำกับ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการจะดูรายละเอียดและระเบียบเรื่องมาตรการควบคุมการใช้กัญชาอีกครั้งว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติม ระหว่างที่ พ.ร.บ. กัญชง กัญชา ยังไม่ผ่านการพิจารณา โดยต้องมีการกำหนดพื้นที่ สร้างการรับรู้ในการบริโภค และต้องกำหนดกรอบมาตรฐานตาม อย. ประกาศ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวในช่วงหนึ่งการปาฐกถาปลดล็อกกัญชาเสรี สร้างเศรษฐกิจสร้างสุขภาพ ถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวเรื่องมีผู้ใช้กัญชาเกินขนาดจนเสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ กทม. แพทย์มีการแถลงข้อมูลออกมาแล้วว่า ไม่ได้เกิดจากการเสพกัญชาจนหัวใจวายแล้วเสียชีวิต เน้นย้ำการปลดล็อกกัญชาเสรีทางการแพทย์ไม่ให้นำไปใช้เสพหรือสูบเกินขนาดจนเกิดอุบัติเหตุ ได้มีผู้ประสานให้ทันตต่อสายพูดคุยกับผู้ว่าราชการกทม. ทำความเข้าใจกันแล้ว กรณีร้านอาหารใช้กัญชาประกอบอาหารแล้วผู้บริโภคมีอาการแพ้ คำแนะนำคือให้ใช้ใบกัญชาปรุงอาหารเพียง 2-3 ใบ ถ้าเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจพบมากกว่าร้อยละ 0.2 ก็ผิดกฎหมาย ซึ่งกรมอนามัยออกประกาศว่าร้านอาหารต้องแจ้งว่าอาหารใดผสมกัญชาเพื่อให้ประชาชนรับทราบ และอยู่ในระหว่างพิจารณา พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะเห็นว่าประกาศของ สธ.ครอบคลุมทั้งการห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็เท่ากับห้ามใช้ในเด็กเยาวชน มีเรื่องห้ามก่อเหตุรำคาญที่เป็น กลิ่นควัน ก็เป็นการห้ามเสพสูบในที่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาด้วยแล้ว แต่การ ผู้ว่าฯกทม.จะออกประกาศ กทม. ห้ามใช้ในโรงเรียน ก็เป็นเรื่องดี


- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินหน้า...กัญชาเสรี แก่เจ็บแก่จน” ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา หลังปลดล็อก โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาทั่วประเทศกว่า 1,900 แห่ง จะมีเงินไหลเวียนในระบบกว่า 2,900 ล้านบาทต่อปี พร้อมต่อยอดนวัตกรรม สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 ลงนามโดย รมช.สธ. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และกรมอนามัยได้ออกประกาศแนะนำการนำไปกัญชามาใช้ประกอบอาหาร แนะนำใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบสดต่อเมนู ประเภทผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่ม แนะนำใช้ใบกัญชาสด 1 ใบสดต่อเมนู แนะนำผู้บริโภค ไม่ควรรับประทานอาหารรวมเครื่องดื่มีใบกัญชาสดเป็นส่วนประกอบเกิน 2 เมนูต่อวัน สิ่งสำคัญผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องมีความรู้ว่าการที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่รู้สึกมาก 2.แพ้ไว มีผื่น หน้าแดงเฉียบพลัน และ 3.ต้องรอระยะเวลาหรือรับประทานมาก ๆ จึงแสดงอาการ กลุ่มที่แพ้ไวต้องเตือนห้ามรับประทาน คนที่รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมไม่ควรขับชี่ยานพาหนะหรือทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักร


- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวยืนยันว่าสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่ง ต้องเป็นสถานศึกษาที่ปลอดกัญชา โดยห้ามสูบ ห้ามเสพ และห้ามใช้กัญชา โดยจะใช้กัญชาระียบเทียบเท่ากับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่

- กทม. ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. โดยให้โรงเรียนสังกัด กทม.เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"

- ม.มหิดล ออกแถลงการณ์คำแนะนำและข้อเสนอแนะเรื่องการใช้กัญชา 8 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาด 2.ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น และระยะ 3.ไม่ใช่ "ช็อคอกกัญชา" เพื่อผสมในอาหารและเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใด ๆ ของ "กัญชา" ในอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ 4.ผู้ที่ใช้กัญชา ไม่ควรขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร ใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระยะ 6 ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง 5.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ที่ 6.ผู้ประกอบการและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา 7.ขอให้ภาครัฐและภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 8.ขอให้ ภาครัฐเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมภาคประชาสังคมไทย กล่าวว่า สมาคมกักตุนยาเห็นด้วยที่จะมีการนำกัญชามาปรุงอาหาร แต่ทางร้านต้องมีการสร้างองค์ความรู้ มีจัดคอร์สอบรมให้กับเชฟที่ทำอาหารถึงปริมาณการใช้กัญชาที่ถูกต้องไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และออกไปรับรองว่าร้านนี้ผ่านการมาอบรมและใช้ใบกัญชาปรุงอาหารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบ</li> <li>- นายทวิช สมทวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาตุน สุราษฎร์ธานี กล่าวถึง กรณี กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เสนอให้นำกัญชามาใช้ในงานฟูลมูนปาร์ตี้เพื่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ว่า การใช้กัญชาจะต้องมีมาตรการที่มาดูแลและควบคุมขึ้นทะเบียน เช่น สูบได้ตรงไหน ผู้ปลูกต้องจดแจ้ง คำว่ากัญชาเสรีไม่ควรใช้ แต่ทำอย่างไรให้ถูกต้องและสมดุล หากต้องการนำไปใช้สันทนากการเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีหลักการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง</li> <li>- สภาเภสัชกรรมร่วมกับศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สสส. ได้จัดการความรู้เกี่ยวกับกัญชาได้จัดการความรู้เกี่ยวกับกัญชา สรุปว่า กัญชามีประโยชน์ทางแพทย์และสรรพคุณรักษาอาการต่างๆ หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม</li> <li>- โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา ขึ้นป้ายขนาดใหญ่เตือนใช้กัญชาให้ปลอดภัยและเหมาะสม พร้อมฝากไปถึงผู้ที่จะใช้กัญชา ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ดีกว่าก่อนใช้ โดยการใช้เพื่อรักษาโรคควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่สูบเพื่อสันทนากการหรือความบันเทิง เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข มีโทษจำคุกและปรับ</li> </ul>	
<p><b>บทความกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาให้พ้นจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 เมื่อ 9 มิ.ย.65 ดูเหมือนกระแสวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาเสรีจะดังกระหึ่มถึงเรื่องผลกระทบที่ตามมามากมาย ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะใช้เพื่อนันทนาการเสียมากกว่าทางการแพทย์ โดยพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ที่จริงก็มีบทเรียนซ้ำๆ ของการจัดการที่ไม่คำนึงถึงแผนปฏิบัติการ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รัฐบาลควรคำนึงถึงไม่ใช่แค่เพียงเร่งให้ออกกฎหมายรองรับเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม ถ้าเจตนาต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ก็ต้องเร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่จะตามมา</li> </ul>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้งโยกย้าย ผู้บริหารสธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. ลงนามในคำสั่ง สธ. ที่ 670/2565 เรื่องโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ นพ.ธิดี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคำสั่ง สธ. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. และรักษาการ รวมทั้งแต่งตั้งผอ.รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป</li> </ul>	
<p><b>สิทธิบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงหลักการในการจัดการระบบสุขภาพในภาวะการระบาดใช้ข้อคิดที่ว่าไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของการรักษาพยาบาล โดยจะเห็นได้ว่าระบบบัตรทองมีการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตแล้ว ยังมีการพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะการเพิ่มสิทธิในการรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งพยายามปิดช่องโหว่ พร้อมปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนบอกปลัด สธ. และเลขาธิการ สปสช. ว่า นโยบายที่มอบให้ขอให้เก็บทุกเม็ด เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ มีความมั่นคงในสุขภาพของตัวเอง และมั่นใจว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐ</li> </ul>	
<p><b>วันไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkok-today, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก" พร้อมมอบชุดอุปกรณ์กำจัดยุงให้ 13 เขตสุขภาพ และร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ประกาศเดินทางด้านภัยไข้เลือดออกว่า วันไข้เลือดออกอาเซียนตรงกับวันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปี จึงได้ส่งนวัตกรรมชุดตรวจเร็วไข้เลือดออก (NS1) ทำงานคล้ายชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 19 และกับดักไขยุงลายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13 เขตสุขภาพนำไปใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5, thailandplus, thaimlnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคยังมีความจำเป็น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ จากประชาชนในการตัดวงจรนำโรค สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดำเนินการวิจัยเพื่อให้ได้หมู่บ้านต้นแบบในการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมป้องกันกำจัดยุงลายหรือกับดักไขยุงลิโอแทรป (LeO-Trap) ที่ประดิษฐ์ขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับชาติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ จำนวนยุงลายลดลงและไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน</p>	
<p><b>เพิ่มศักยภาพทันตแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)          - นพ.ไพโรจน์ สุทัศน์วนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์กรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จัดการอบรมทันตแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๘ ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลคงสภาพรากเทียมและฟันเทียมรวมถึงจัดการกับภาวะแทรกซ้อนให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย</p>	
<p><b>แนะ 4 แยกปลอดภัยโควิด 19 ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus, acnews)          - นพ.รศศ. ภิระชัยวิวิงค์ อธิบดีกรม สบส. แนะนำ 4 แยก แยกกิน แยกใช้ แยกทิ้ง แยกอยู่ เมื่อกลับมาจากที่ทำงานและจากโรงเรียน ผลักดันให้ประชาชนดูแลสุขภาพกาย จิต และสังคม ด้วยข้อปฏิบัติที่ควรกระทำในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยโควิด 19 ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน</p>	
<p><b>ดูแลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า          - กระทรวงสาธารณสุข, สปสช.และเครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 17 "EACC The Next Normal" ก้าวต่อไปของการดูแล ผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจท่ามกลางสถานการณ์ที่ทำลายด้านการสาธารณสุขระดับโลกในยุค Next Normal ณ รร. อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ</p>	
<p><b>จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสาดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)          - นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสธ. เปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา ดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จ.หนองบัวลำภู ให้เข้าถึงการรักษาเฉพาะทาง 7 สาขา ได้แก่ ผิวหนัง ทันตกรรม พัฒนาการเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ กังวลเย็บแผลและการฟื้นฟู สมรรถภาพ โรคกระดูก โรคทางเดินปัสสาวะ และการดูแลผู้สูงอายุ ต้อนรับนโยบาย “พาหมอไปหาคนไข้” ให้ได้รับการดูแลใกล้บ้าน พร้อมมีระบบส่งต่อรักษารองรับ</p>	
<p><b>ช่องโหว่ธุรกิจสีเทา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์          - ที่ประชุมภาคี สสส. และสื่อมวลชน เรียกร้องกระทรวงดีอีเอสเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง เพิ่มอำนาจกรมควบคุมโรคมากขึ้นในแง่กฎหมายในการควบคุมธุรกิจบุหรี่ย แอลกอฮอล์ การพนันอาศัยช่องโหว่กฎหมาย อาศัยการตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มเด็กเยาวชน และผู้หญิง ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังกว่านี้ ทั้งนี้ผลวิจัยมีการใช้มายาคติ เช่น เหล้าเด็ก เหล้าผู้หญิงรสหวาน แต่แอลกอฮอล์ 5-9% บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย เปลี่ยนวาทกรรมเล่นพนันเป็นการลงทุน ด้านสื่อมวลชนเสนอสร้างภูมิคุ้มกัน เก็บข้อมูลการใช้ออนไลน์เพื่อตอบโต้และไม่รับสปอนเซอร์ธุรกิจสีเทา</p>	
<p><b>บุหรี่ยไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า , เว็บไซต์แนวหน้า          - นายมาริช ภิระชัยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ยไฟฟ้า กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่หนังสือสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องแบนบุหรี่ยไฟฟ้า ผิดหวังมากที่ฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวจากเครือข่ายแพทย์ที่รณรงค์ด้านสุขภาพซึ่งพูดแต่เรื่องความอันตรายของบุหรี่ยไฟฟ้าซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของอีกเกือบ 80 ประเทศที่อนุญาตให้คนสูบบุหรี่ยไฟฟ้า ทดแทนการสูบบุหรี่ได้เพราะเห็นว่ามีสารพิษน้อยกว่าควันบุหรี่ และยังสวนทางกับหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำของโลกเช่น อย. สหรัฐ สธ. อังกฤษ สหภาพยุโรป และนิวซีแลนด์ เป็นต้น          - นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนกลุ่มลาชาตควันลาสูบอิกราย กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายหน่วยงานกำลังศึกษาเรื่องการแบนบุหรี่ยไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรรีบฟันธงแต่ให้รอผลการศึกษาอย่างเป็นทางการและเป็นระบบก่อน ที่สำคัญที่สุดคือต้องฟังเสียงของประชาชนผู้ใช้ผู้บริโภคและประเมินนโยบายการแบน 8 ปีที่ผ่านมาว่าล้มเหลวอย่างไร ทำไมคนใช้พุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีมาตรการควบคุม ก่อให้เกิดธุรกิจใต้ดิน การรีดไถ การจับกุมผู้ใช้ นักท่องเที่ยว และการทุจริตคอร์รัปชันและป้องกันเด็กเยาวชนได้จริงหรือไม่ ซึ่งพวกเราก็จะทำหนังสือพร้อมยื่นผลการศึกษาและวิธีการควบคุมบุหรี่ยไฟฟ้าในต่างประเทศให้กับท่านนายกและทุกหน่วยงานที่ท่านสั่งการเพื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
รับทราบเป็นข้อมูลด้วยเช่นกัน	
 <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b>	
<p><b>ร้องเรียนบริการ รพ.</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความพร้อมคลิปมดใต้แพมเพิส ท้าและเตียงของบิดา ซึ่งเป็นผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ รพ.รัฐบาลแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ พยาบาลแจ้งว่าให้เอาแปงโรย รอยาติดกลับ จึงจะมีผู้ช่วยมาเปลี่ยนให้ เพราะคนไข้ต้องไปก๊อกล้างจะอายุ ทั้งนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ที่เคยไปรักษา รพ.แห่งนี้จำนวนมาก</p>	-